



คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ สป. ๑๗๕๕ / ๒๕๖๐

เรื่อง การตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายที่เป็นจุดเน้นพิเศษเฉพาะด้าน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

เพื่อให้การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นมาตรการสำคัญ
ในการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะทำให้การปฏิบัติราชการหรือการจัดทำภารกิจของกระทรวง
ศึกษาธิการบรรลุเป้าหมาย สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)
นโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายที่เป็นจุดเน้นพิเศษของรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ ตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายที่เป็นจุดเน้นพิเศษของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้

๑. นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
รับผิดชอบอำนวยความสะดวกการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายที่เป็นจุดเน้นพิเศษ
เฉพาะด้านของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทุกนโยบาย

๒. นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบตรวจ ติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงานนโยบายการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา และร่วมเป็นคณะตรวจ
ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน นโยบายการอ่านออกเขียนได้ นโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษและนโยบายการพัฒนากิจการลูกเสือ
ยุวกาชาดเพื่อการพัฒนาการศึกษา

๓. นางนิตย์ โรจน์รัตนวานิชย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบตรวจ ติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงานนโยบายการพัฒนาครูทั้งระบบ และร่วมเป็นคณะตรวจ ติดตาม ประเมินผล
การดำเนินงานนโยบายการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาและนโยบายการพัฒนากิจการลูกเสือ
ยุวกาชาดเพื่อการพัฒนาการศึกษา

๔. นายสุรพงษ์ จำจด ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบตรวจ ติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงานนโยบายการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพและร่วมเป็นคณะตรวจ ติดตาม ประเมินผล
การดำเนินงาน นโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษา นโยบายการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ต้องการ
ความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) และนโยบายการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษา
ในระดับภูมิภาค

๕. นายวีระกุล อรัณยะนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานนโยบายการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาในระดับภูมิภาค นโยบายการพัฒนา กิจกรรมลูกเสือยุวกาชาดเพื่อการพัฒนาการศึกษาและร่วมเป็นคณะกรรมการ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน นโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษา และนโยบายการอ่านออกเขียนได้

๖. นายอรรถพล ตรีกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษา และร่วมเป็นคณะกรรมการ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัย นโยบายการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก และนโยบายการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาในระดับภูมิภาค

๗. นายพีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานนโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน ภาคใต้และพื้นที่พิเศษ และร่วมเป็นคณะกรรมการ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน นโยบายการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) และนโยบายการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก

๘. นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานนโยบาย การพัฒนากำลังคนตามความต้องการของสถานประกอบการภายในประเทศและร่วม เป็นคณะกรรมการ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน นโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัย นโยบายการพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษนโยบาย นโยบายการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และนโยบายการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียน สายอาชีพ

๙. นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานนโยบายการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ นโยบายการอ่านออกเขียนได้ และร่วม เป็นคณะกรรมการ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานนโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา นโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษ และนโยบายการพัฒนา กิจกรรมลูกเสือยุวกาชาดเพื่อการพัฒนาการศึกษา

๑๐. นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัย และนโยบายการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และร่วมเป็นคณะกรรมการ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน นโยบายการพัฒนา กำลังคนตามความต้องการ ของสถานประกอบการภายในประเทศและนโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร เพื่อการศึกษา

๑๑. นายพิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานนโยบายการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนา เป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) และนโยบายการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก และร่วมเป็นคณะกรรมการ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานนโยบายการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา

๑๒. นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานนโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา และร่วมเป็นคณะ กรรมการ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน นโยบายการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ และนโยบายการพัฒนา กำลังคนตามความต้องการของสถานประกอบการภายในประเทศ

การตรวจ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายเฉพาะด้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือ โดยการเตรียม บุคคล เอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ประกอบการตรวจราชการ เพื่อให้ผลการตรวจราชการมีความสมบูรณ์ ครบถ้วน และสะดวกแก่การวินิจฉัยสั่งการของผู้บังคับบัญชาในระดับสูงต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายการุณ สกุลประดิษฐ์)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ